

ที่ สพพ 260 / 2063

๒ เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เรียน คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition)

อ้างถึง หนังสือ ETOs Watch เลขที่ คทท.3/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ตามที่อ้างถึง คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition) มีหนังสือถึงสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สปพ.) เพื่อขอทราบข้อมูลและรายละเอียดของรายงานการศึกษาสำรวจและออกแบบ รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินโครงการที่กล่าว ก่อนเริ่มการก่อสร้างจริง รวมทั้งนำเสนอข้อเรียกร้องให้ดำเนินโครงการที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สปพ. ขอเรียน ดังนี้

1. สปพ. ขอเรียนว่าปัจจุบันที่ปรึกษางานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทยเมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ทั้งนี้ คาดว่าตรวจรับรายงานได้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2563

2. ขั้นตอนภายหลังจากรับรองผลการศึกษาฯ แล้ว สปพ. จะนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เพื่อทราบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป

3. สปพ. ได้ประกาศใช้แนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguards Guidelines : ESS) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้รับความช่วยเหลือจาก สปพ. (ประเทศเพื่อนบ้าน) ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สปพ. โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นๆ ซึ่งในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโครงการที่กล่าว ได้มีการทบทวนผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และศึกษา EIA เพิ่มเติมครอบคลุมทุกด้านตามกฎหมายของเมียนมาแล้ว ครอบคลุมอย่างน้อย 4 มิติ คือ มิติทรัพยากรด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าชีวิต เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการและแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เมียนมา สำหรับโครงการที่กล่าว สพพ. มีการเปิดเผย ข้อมูลโครงการออกสู่สาธารณะ และการจัดทำเว็บไซต์โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ ผลการศึกษาและ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ โดยมี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา เพื่อให้สามารถเข้าถึง ประชาชนให้ได้มากที่สุด (<http://www.neda-daweiroad.com>) เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ที่กล่าว และในเว็บไซต์ของ สพพ. เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. ในส่วนข้อเรียกร้องในการให้ สพพ. คำนึงถึงการศึกษา และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) สพพ. ขอเรียนว่า ในขั้นก่อนการดำเนินโครงการ สพพ. ได้กำหนดให้ที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการทบทวน EIA และศึกษา EIA เพิ่มเติม ตามที่กล่าวในข้อ 3 และจัดให้มีการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 2 ครั้ง ตลอดจนมีการลงพื้นที่ที่ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสอบถามผลกระทบจากการ ดำเนินโครงการที่กล่าวเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาโครงการ (ฝ่ายเมียนมา) จะดำเนินโครงการ โดยยึดตามแนวทางปฏิบัติของ ESS ของ สพพ. ตามที่กล่าวในข้อ 3

อนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่า สพพ. ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ตามข้อเรียกร้อง ของ ETOs Watch สพพ. ได้มีหนังสือแจ้งที่ปรึกษา เพื่อให้ทำการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นสิทธิมนุษยชน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Right: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) เรียบร้อยแล้ว

6. ในการนี้ สพพ. ขอเรียนยืนยันว่า สพพ. และฝ่ายเมียนมาได้ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่กล่าว อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการที่กล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของ การศึกษาซึ่งในขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมถึงการศึกษาและประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกมิติ ตลอดจนจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้าง ซึ่งรายงาน ที่กล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายเมียนมาจะใช้ในการพิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จและทราบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการแล้วรัฐบาลเมียนมา จะพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชต วุฒิธรนดิรักษ์)

ผู้อำนวยการ สพพ.